



# 2013 LPGA Tour Media

## เงื่อนไขและข้อกำหนดหนังสือรับรอง

บุคคลและองค์กรของสื่อต่าง ๆ ได้รับ LPGA Tour media credetial (“หนังสือรับรอง”) ซึ่งจะทำงานในสังกัด ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือผู้ได้รับมอบหมาย (สมาชิกมีเดีย) ตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดหนังสือรับรอง (“ข้อกำหนด”)

### การได้รับสิทธิ ได้รับมอบอำนาจ การถอดถอน

สมาชิกมีเดียทุกท่านใช้หนังสือรับรองเป็นตัวแทนในการกระทำบางสิ่งให้กับหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รายงานข่าว บริการถ่ายภาพ (งานอิสระจะต้องเป็นงานที่ทำเฉพาะเจาะจงและได้ส่งแผนงานต้นฉบับให้กับทาง LPGA ตรวจสอบแล้ว) หนังสือรับรองแต่ละฉบับที่ออกให้โดย LPGA ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกในการที่จะใช้ข้อมูลบางอย่างที่เก็บมาเพื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น (วิดีโอ ออดิโอ รูปภาพ เป็นต้น) LPGA อาจจะใช้ดุลยพินิจของตนเอง จัดให้หรือปฏิเสธ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในหนังสือ โดยการแจ้งให้ทราบ (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้มีการประกาศบน [www.LPGAMediaCredentials.com](http://www.LPGAMediaCredentials.com)) หนังสือรับรองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้และอาจถูกยกเลิกการใช้ได้ทุกเวลา

### สิทธิเฉพาะของมีเดีย; การนำเสนอข่าว

LPGA ขอสงวนสิทธิเฉพาะในความเป็นสื่อกลาง (รวมถึงแต่ไม่เป็นการจำกัดสิทธิ ในการเสนอข่าว รายการเคเบิลทีวี ออกคิโ อโฮม วิดีโอ อินเทอร์เน็ต หรือรายการบันทึกอื่น ๆ การแสดงออกที่เห็นได้ ตามรายงาน หรือคำบรรยาย ซึ่งได้รับทราบแล้วในปัจจุบัน หรือที่จะทำการแก้ไข) ของทุกรายการ แข่งขัน LPGA และห้ามให้มีการใช้รายงาน คำบรรยาย รูปภาพ รูปถ่าย วิดีโอ ออดิโอ ภาพจำลอง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้จากการแข่งขัน ของ LPGA นอกจากการเสนอข่าวทั่วไป (ตามคำนิยามของรายงาน การบรรยายให้เห็นภาพ เหตุการณ์ข่าวที่น่าสนใจ หรือข้อมูล) โดยเด็ดขาด (เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน สมาชิกมีเดียไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้บรรยายไว้เบื้องต้นทำการโฆษณาทางสื่อ) ยกเว้นเสียจาก:

- (ก) ได้รับอนุญาตจากทาง LPGA เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือ
- (ข) สมาชิกมีเดียที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานสำนักงานข่าวสารและบริการข่าวที่มีหน้าที่กระจายข่าวสู่หน่วยงานข่าวอื่นเพื่อส่งข่าวต่อไปให้กับองค์กรการข่าวอื่น ๆ

ผู้ถือสิทธิจำเพาะของ มีเดียที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้โดยหนังสือรับรอง ทาง LPGA จะ:

- (ก) มีสิทธิ์ที่จะซื้อรูปภาพพิมพ์ที่ถ่ายโดยสมาชิกมีเดีย ที่มีหนังสือรับรองในเงื่อนไขการเงินพิเศษที่เสนอให้กับบุคคลที่สาม
- (ข) โดยความยินยอมของสมาชิกมีเดีย ได้รับจากสมาชิกมีเดีย ใบอนุญาตแบบชนิดไม่จำกัด ตลอดไป และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อใช้รูปภาพตีพิมพ์ ที่ใช้ในเชิงการส่งเสริมการค้าทั่วโลกที่ไม่ใช่การโฆษณา โดย LPGA เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ใบอนุญาตนี้จะใช้เฉพาะ สมาชิก LPGA เท่านั้นและไม่อาจให้บุคคลอื่นที่สามใช้ได้
- (ค) มีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาคำบรรยายการเสนอข่าวหรือวิดีโอการแข่งขัน (กีฬาอล์ฟหรือคำบรรยายอื่น ๆ) หรือระหว่างสัปดาห์การแข่งขัน (เช่น วันจันทร์ – วันอาทิตย์ หรือหลังจบการแข่งขันถ้าช้ากว่าวันอาทิตย์) รายงานข่าว/ วิดีโอการแข่งขัน จะมีให้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกมีเดียจะจัดส่งไปให้ LPGA ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อได้รับคำขอ ถ้ารายงานข่าว/ วิดีโอไม่สามารถส่งให้ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง LPGA จะจัดส่งสำเนามาตรฐานและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเมื่อได้รับคำขอ

ยกเว้นจากได้รับอนุญาตจากสมาชิกมีเดีย LPGA จะไม่ทำการแจกจ่ายสำเนารูปภาพพิมพ์ที่ถ่ายโดยสมาชิกมีเดียหรือทำการอนุญาตหรือกระทำการพยายามจดทะเบียนสำเนารูปภาพพิมพ์ที่ถ่ายดังกล่าว

## สิทธิในความเป็นเจ้าของ

LPGA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและบางส่วน อย่างไม่จำกัด ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หนังสือรับรองแต่ละฉบับให้สิทธิอำนาจแก่สมาชิกของมีเดียในการนำรายงานข่าวและรายการแข่งขันภายใต้สัญลักษณ์ของ LPGA ไปใช้ สมาชิกของมีเดียไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการข่าว โดยเฉพาะเพื่อการโฆษณา ยกเว้นเสียแต่จะได้รับใบอนุญาตต่างหากจาก LPGA การใช้หนังสือรับรอง ไม่ได้อนุญาตให้สมาชิกมีเดียมีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์การแข่งขัน และ/หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของบุคคลที่สาม สมาชิกมีเดียมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเอกสารต่าง ๆ ใบอนุญาต หรือการ โอนสิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อให้ใช้ได้ซึ่งเนื้อหาข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมิตีพิลอย่างไรก็ตาม รวมถึงรูปภาพที่ได้ถ่ายไว้ หรือเนื้อหาที่ได้มา ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือรับรอง

## เว็บไซต์; การทำคะแนน

การรายงานการแข่งขันออนไลน์ (รวมถึง โดยไม่มีขีดจำกัด สตรีมมิ่งวิดีโอ รูปภาพดิจิทัล รายงานสด การเล่นแต่ละครั้ง สถิติ หรือการทำการบินตีกอื่น ๆ หรือคำบรรยายการแข่งขัน ไม่ว่าจะได้เป็นเรื่องราวที่รับทราบแล้วหรือทำการแก้ไขในภายหลัง) ไม่ควรที่จะ และไม่ควรถูกใช้ในการรายงานสด การเล่นแต่ละครั้ง การตีลูกเข้าหลุมแต่ละหลุม หรือการรายงานสด ข้อมูลของผลการทำคะแนนและสถิติ จะปรากฏได้ในส่วนที่เป็นข่าวบนเว็บไซต์ของสมาชิกมีเดีย ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการแข่งขันกอล์ฟทั่ว ๆ ไป ในลักษณะดังต่อไปนี้:

- (ก) หลังที่ข้อมูลดังกล่าวได้ปรากฏบน LPGA.com
- (ข) 30 นาทีหลังจากที่มีการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้ว (ยกเว้นการรายงานการแข่งขันที่เป็นโอกาสพิเศษ และมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์) หรือ
- (ค) ข้อมูลดังกล่าวได้ปรากฏออกสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการแล้ว

## วิดีโอ/ 오디오 และเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ

สมาชิกมีเดียอาจทำการส่ง นำเสนอ หรือช่วยเหลือการส่ง หรือนำเสนอ ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นข้อความ (กล่าวคือ การแสดงออก การบรรยาย การบรรยายให้เห็นภาพ หรือกรรมวิธีอื่น ซึ่งได้เป็นที่ทราบกันแล้วหรือจะมีการแก้ไขในภายหลัง ในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ใช่เป็นการพิมพ์) ที่เกี่ยวกับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกัน ในทางหนึ่งทางใดกับทาง LPGA ในการแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข่าว โดยที่สมาชิกมีเดียกระทำตามสิ่งดังต่อไปนี้:

- (ก) ขณะที่มีการยื่นเสนอคำร้องขอหนังสือรับรอง สมาชิกมีเดียจะต้องแสดงเจตนาความตั้งใจในใบยื่นขอว่าต้องการที่จะทำการส่งหรือนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง LPGA ล่วงหน้า
- (ข) เนื้อหาใดที่ไม่ใช่ข้อความที่ได้มาจากสถานที่แข่งขันและถ่ายทอดออกไปโดยทางออนไลน์ หรือไม่ก็ตาม จะสามารถใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่ได้ถ่ายทำได้และจะมีความยาวไม่ยาวนานกว่า 3 นาที
- (ค) การใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ จะต้องไม่มีผู้สนับสนุนหรือมีเนื้อหาโฆษณาร่วม หรือเนื้อหาที่แสดงให้เห็นได้รับการอนุญาตให้มีการกระทำหรือความสัมพันธ์ในเชิงเป็นผู้สนับสนุนระหว่าง LPGA และบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง LPGA ล่วงหน้า
- (ง) เนื้อหาออนไลน์ ที่ไม่ใช่ข้อความ ไม่ให้เก็บไว้เกิน 48 ชั่วโมง และจะต้องมีตัวเชื่อมต่อกลับไปยัง LPGA.com ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ใน LPGA.com
- (จ) ห้ามมีการออกข่าวการแข่งขันระหว่างวันเป็นตัวแทนสื่อวิจจนกว่าการออกรายการสดทางโทรทัศน์ ของแต่ละวันได้จบสิ้นลง หรือก่อนจบการออกข่าวเหตุการณ์ของแต่ละวันโดยทาง LPGA ในประเทศที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น (“ช่วงระยะเวลาต้องห้าม”) โปรดจำไว้ว่าโดยการร้องขอจากผู้ออกข่าวในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่มีการแข่งขัน LPGA อาจออก ช่วงระยะเวลาต้องห้าม เป็นลายลักษณ์อักษร และ

(ฉ) สามารถทำการเชื่อมเข้ากับตารางเวลารายงานข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ปกติแล้ว ไปได้

นอกจากนี้ สมาชิกมีเดีย ตกลงและยอมรับว่าเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ

(ก) จะไม่มีการนำไปจำหน่ายหรือทำการจดทะเบียนขงเว้น LPGA เท่านั้น และ

(ข) จะไม่รวมการถ่ายทอดสด หรือจากการอัดเทป ของส่วนใดส่วนหนึ่งของการแข่งขัน LPGA หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นเทป เหตุการณ์สำคัญ เพื่อการเสนอข่าว)

เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตในการใช้เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ และข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กรุณาติดต่อ คุณ Sandi Higgs ผู้อำนวยการอาวุโสของ Television and Emerging Media ที่ [Sandi.Higgs@lpga.com](mailto:Sandi.Higgs@lpga.com)

## การใช้รูปภาพ / ภาพเหมือน

ในกรณีที่ใช้ชื่อหรือภาพเหมือนของสมาชิกมีเดียท่านใดที่ใช้หนังสือรับรองนี้รวมอยู่ใน การเสนอข่าว การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ รูปภาพ ฟิล์ม วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เก็บถ่ายไว้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน LPGA และเหตุการณ์อื่น ๆ สมาชิกมีเดียผู้นั้นได้อนุญาตให้ LPGA มีสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด เปลี่ยนมือได้ และเป็นการถาวร ในการใช้ชื่อหรือภาพเหมือนเพื่อการทำสื่อทั่วโลก ไม่ว่าจะได้เป็นการทราบแล้วหรือจะมีการแก้ไขในอนาคต

---

100 International Golf Drive • Daytona Beach, FL 32124 • Fax: 386.274.1099

## ความเสี่ยงสมมติฐาน; การออกข่าว

สมาชิกมีเดียยอมรับความเสี่ยงและอันตรายต่าง ๆ ในการแข่งขันกอล์ฟ รวมถึงความเสี่ยงและอันตรายที่พอจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่แข่งขัน (รวมถึง โดยไม่มีจำกัด ถูกลูกกอล์ฟหรือรถกอล์ฟที่ถูกเข้าโดยอุบัติเหตุ หรือการหกล้มลงในสนามกอล์ฟหรือบริเวณรอบ ๆ) และไม่เอาผิดกับทาง LPGA เจ้าพนักงาน ท่านสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ผู้อนุญาตให้จัดการแข่งขัน ผู้ให้การสนับสนุนผู้ร่วมเข้าแข่งขัน ผู้เล่น อาสาสมัคร ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้แทนทั้งหมด ซึ่งเป็น (ผู้ไร้ความคิด) ปลอดภัยจากความรับผิดชอบจากเหตุการณ์บาดเจ็บ หรือความเสียหาย ในทรัพย์สินส่วนตัว ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ระหว่าง หรือขณะทำการแข่งขัน หรือเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการแข่งขัน

## การชดใช้ความเสียหาย

สมาชิกมีเดียจะร่วมกันหรือแยกกันชดใช้ความเสียหาย ปกป้องผู้ไร้ความคิดจากการเรียกร้องความเสียหายใด ๆ การกระทำ ความเสียหาย ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ (รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี/ปรานอมปราณีความ) ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือไม่กระทำ หรือถูกกล่าวหาว่าได้ทำการกระทำ โดยสมาชิกมีเดีย รวมถึง โดยไร้ขีดจำกัด การกระทำผิดกฎหมายซึ่งบังคับหนังสือรับรองของสมาชิกมีเดีย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องความเสียหาย ต่อสมาชิกมีเดีย ในฐานะผู้ชดใช้ความเสียหาย LPGA (ก) มีสิทธิเต็มที่ในการร่วมทำการเรียกร้องความเสียหายดังกล่าวโดยมีการเลือกสรรผู้ให้คำแนะนำจากสมาชิกมีเดีย และได้รับอนุมัติโดย LPGA โดยสมาชิกมีเดียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ (ข) ไม่ใช่หน้าที่ โดยไม่ได้รับรู้ เข้าร่วมการชดใช้การเรียกร้องความเสียหาย

## ทางเลือกทางกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมาย รัฐนิวยอร์ก เป็นการตัดสิน โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ทางเลือกของกฎหมาย

## ข้อตกลงในเรื่องข้อบังคับ

สมาชิกมีเดียทุกท่านที่ได้รับหนังสือรับรอง จะต้องยอมรับข้อบังคับ สมาชิกมีเดียแต่ละท่านที่ต้องการจะมีสิทธิ์ในการเข้าในการแข่งขันของ LPGA จะต้องยื่นใบร้องขอที่มีการเซ็นรับโดยสมาชิกมีเดียและบรรณาธิการ

---

100 International Golf Drive • Daytona Beach, FL 32124 • Fax: 386.274.1099